



ถนนทางหลวงสระแก้วชำรุด

เรียน บ.ก.

ทางหลวงหมายเลข 317 ช่วงแยกสระแก้ว-สระขวัญ มุ่งหน้าอำเภอเขาค้อ จังหวัดสระแก้ว เป็นหลุมเป็นบ่อ ระยะทางเกือบ 20 กิโลเมตร มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตมาแล้วหลายครั้ง เนื่องจากปล่อยให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมานานกว่า 3 ปีแล้ว ชาวบ้านเคยร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วหลายครั้ง เช่นกัน แต่ก็ยังเป็นเพียงการซ่อมแซม นำเอาช่างมาซ่อม ปะผิวการจราจรเท่านั้น ผ่านไปไม่นานก็กลับไปเป็นหลุม เป็นบ่ออีกครั้ง อันตรายที่สุดคือช่วงเวลากลางคืน เนื่องจาก หลอดไฟฟ้าที่ส่องแสงบนเกาะกลาง เสียตรงบริเวณช่วงที่ ถนนมีปัญหา ส่วนไฟสัญญาณเตือนจุดที่ถนนพังก็มองไม่เห็น ชัดเจน โดยเฉพาะผู้ใช้ถนนที่ไม่เคยใช้เส้นทางสายนี้ หาก มายามพลบค่ำเสี่ยงเกิดอันตรายอย่างมาก เป็นปัญหาที่ ชาวบ้านเดือดร้อนกันถ้วนหน้า หวังว่าปีงบประมาณใหม่ ชาวบ้านจะได้ถนนที่ปลอดภัยและมีมาตรฐาน

นับถือ
รัตน์

ตอบ คุณรัตน์

คงต้องส่งต่อข้อร้องเรียนของคุณไปยังกรมทางหลวง โปรดเร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข สภาพถนนในช่วงแยก สระแก้ว-สระขวัญ ที่ชาวบ้านระบุว่า เป็นหลุมบ่อ ก่ออันตราย ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้งการชำรุดของถนนก็ เนินนานมากกว่า 3 ปีแล้ว มีการซ่อมแซมแบบเฉพาะหน้า ไม่ได้แก้ไขอย่างจริงจังเพื่อให้ถนนปลอดภัยสมบูรณ์แบบ

จับตาคดีจับนักค้าอาวุธพม่า

เรียน บ.ก.ข่าวสด

หลายวันก่อน สำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณี เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหน่วยร่วมปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับรายสำคัญ ในคดีกระทำ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมกันสมคบฟอกเงิน หน่วยปฏิบัติปิดล้อมจับกุมนักธุรกิจค้าอาวุธชาวเมียนมา 1 ราย พร้อมชาวไทยอีก 3 คน นักธุรกิจพม่ารายนี้ จับกุม ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านพระราม 9 เนื่องจากตำรวจ ขยายผลจากการจับกุมยาเสพติดและขยายผลมาถึงนักธุรกิจ คนดังกล่าว และก็พบว่ามีความสนิทสนมกับผู้นำระดับสูง ในเมียนมาอีกด้วย สังคมรับรู้แต่ก็ไม่แปลกใจในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่มาแปลกใจและตกใจยิ่งกว่าข่าวจับกุมคือ มีคนใน รัฐสภาไทยออกมาการันตีความบริสุทธิ์นักธุรกิจรายนี้ แล้วอย่างนี้ข้อมูลที่ทางตำรวจได้มา เผ่าจับตามองกันมา เนินนานหมายควมว่าอย่างไร สายข่าวคลาดเคลื่อนหรือ ผ่ากความหวังไว้กับพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาการ นายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายในการป้องกันปราบปราม ยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสกัดกั้นการค้าขายยาเสพติด ตามแนวชายแดนเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศไทยหรือใน พื้นที่ขึ้นใน หวังว่าตำรวจจะจับกุมยังคงปฏิบัติหน้าที่ตาม ปกติและมีกำลังใจในการทำงานต่อไป และก็หวังว่าคงจะ มีความกับหน้าข้อเท็จจริงสิ่งที่เกิดขึ้น อย่าให้เรื่องนี้เงียบ เราจะยังคงเฝ้าติดตาม ยาเสพติดต้องปราบให้สิ้นซาก

ด้วยความเคารพ
ปิ่นจัน

ตอบ คุณปิ่นจัน

คดีจับกุมนักธุรกิจเมียนมานักค้าอาวุธเชื่อมโยงกับยาเสพติดรายนี้ เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลก สื่อชั้นนำของต่างประเทศรายงานแบบเจาะลึก เนื่องจากรัฐบาลทหาร เมียนมาเป็นที่จับตามองอย่างมาก และผู้ต้องหาที่มีความ ใกล้ชิดกับผู้นำรัฐบาลทหารพม่าด้วย ดังนั้นกระบวนการ ยุติธรรมของไทยเรา ต้องทำอย่างตรงไปตรงมาที่สุด ส่วนกรณีศ.ว.ที่ออกมาให้ข้อมูลไปอีกแบบ คงไม่มีผลอะไร ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นสักเท่าไร